

## TRẢI NGHIỆM CỦA CHA MẸ GỐC VIỆT VỀ PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC

Trong loạt bài này, tổ chức [Best Starts for Kids (BSK)] chia sẻ kết quả khảo sát của bảy câu hỏi liên quan đến nạn phân biệt chủng tộc từ cuộc Khảo Sát Sức Khỏe [BSK] năm 2019, cùng với các phản ứng và phản hồi từ các gia đình đã xem xét các kết quả khảo sát này cho cộng đồng của họ. Trong tất cả 10 cộng đồng của Người da đen, Người bản địa và Người da màu (BIPOC) được khảo sát, các gia đình đã đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc ở các mức độ khác nhau trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Các gia đình cho biết rằng nạn phân biệt chủng tộc không được báo cáo hết và đầy đủ trong Khảo Sát Sức Khỏe [BSK]. Các gia đình thường bị phân biệt chủng tộc ở nơi công cộng và nơi làm việc. Các gia đình từ hầu hết các cộng đồng đều đồng ý rằng các hành vi phân biệt chủng tộc là phổ biến ở trường học của con họ và phân biệt chủng tộc có xảy ra trong hệ thống chăm sóc sức khỏe. Để biết thêm thông tin về các kết quả khảo sát của [community café], vui lòng xem toàn bộ báo cáo [Community Café Collaborative] (chỉ có tiếng Anh) tại: [\[https://bit.ly/3pMbzgfgf\]](https://bit.ly/3pMbzgfgf)

### 29%

phụ huynh người gốc Việt nói rằng họ đã bị phân biệt chủng tộc.

**Trong số phụ huynh người gốc Việt đã bị phân biệt chủng tộc:**

**36%** bị phân biệt chủng tộc trong khi đang nhận dịch vụ y tế

**44%** bị phân biệt chủng tộc khi tham gia các hoạt động của con họ

**36%** bị phân biệt chủng tộc ở trường học của con họ

Các môi trường phổ biến khác, bao gồm cả nơi làm việc.

### 166

Các phụ huynh người gốc Việt đã thực hiện cuộc khảo sát năm 2019.



Ảnh chụp bởi: Tammy Dang



### Các bài học chính, thông tin chi tiết và chủ đề chính từ cuộc thảo luận [Community Café]:

Nhìn chung, hầu hết những người tham gia khảo sát đều trải qua việc bị kỳ thị loại nhẹ tại nơi làm việc, trường học và khi đang được chăm sóc sức khỏe. Việc cho rằng đó là “phân biệt chủng tộc” không được nhóm hoàn toàn đồng ý. Một số người tham gia nói rằng họ bị phân biệt chủng tộc như vậy do rào cản ngôn ngữ, họ rất khó để vận động hay bệnh vực cho con cái và gia đình của họ ở trường học, tại phòng khám bác sĩ và tại nơi làm việc. Vì điều này mà nhiều người cảm thấy rằng họ đôi khi bị bỏ qua hoặc bị coi thường



“Nhìn chung, hầu hết những người tham gia khảo sát đều trải qua việc bị kỳ thị nhẹ ở dạng này hay dạng khác tại nơi làm việc, trường học và khi đang được chăm sóc sức khỏe.”

– Người dẫn chương trình gốc Việt của [Community Café] nói

“Những người tham gia cho rằng số lượng người gốc Việt tham gia cuộc khảo sát quá ít và có thể cuộc khảo sát đã không được họ coi là quan trọng. Bản dịch của các câu hỏi trong khảo sát không rõ ràng, nên đối với người bình thường, họ khó có thể hiểu một số khái niệm ”

– Người dẫn chương trình gốc Việt của [Community Café] nói



King County  
Best Starts for  
**KIDS**

**Ghi chú:** Tiếng Việt được sử dụng trong buổi thảo luận [community café] của người gốc Việt. Khảo Sát Sức Khỏe của [BSK] được thực hiện trực tuyến và qua điện thoại bằng tiếng Việt. Phụ huynh người gốc Việt được xác định là những người đã chọn nhóm người gốc Việt trong cuộc khảo sát. Những người đa chủng tộc được xác định theo các nhóm chủng tộc mà họ đã chọn (ví dụ: nếu một phụ huynh chọn các nhóm người Việt và người Somali khi trả lời khảo sát, câu trả lời của họ sẽ được tính trong kết quả cho cả khảo sát người Việt và người Somali). Ảnh do các thành viên trong cộng đồng người Việt cung cấp.